

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/ ๑๕๐๕



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเข้าร่วมการประกาศเริ่มการเจรจากระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๖๙๐๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าร่วมการประกาศเริ่มการเจรจากระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ของกระทรวงพาณิชย์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมการประกาศเริ่มการเจรจากระดับข้อตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ ๒๘ เพื่อที่จะดำเนินการตามเป้าหมายในการทบทวนและปรับปรุงเพื่อยกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เนื่องจากการเข้าร่วมการประกาศเริ่มการเจรจากระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน จะเป็นการเจรจาเพื่อทบทวนและปรับปรุงความตกลงการค้าฯ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับรูปแบบการค้าในปัจจุบัน เพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค เพิ่มศักยภาพทางการค้าในอาเซียน ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และให้อาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chains) ต่อไปได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยจากการเข้าร่วมเจรจาเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าของไทยในอาเซียนได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความได้เปรียบและอำนาจต่อรองทางการค้าภายใต้กลุ่มอาเซียน กับการเจรจาข้อตกลงทางการค้ากับประเทศ ภูมิภาค หรือกลุ่มเศรษฐกิจการค้าอื่น ๆ ในระยะต่อไป

๒. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าไปเป็นสมาชิกของข้อตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค อาทิ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) และความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ทั้งนี้ การทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน อาจพิจารณาความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับสินค้าในข้อตกลงทางการค้าระดับภูมิภาคอื่นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๖

โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๑๘๒๑-๒

Email: sasithorn@nesdc.go.th